

รายงานการประชุม

กลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

ผู้มาประชุม

๑	นายเอกวิทย์	มีเพียร	รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี	ประธาน
๒	นายพงศ์ศักดิ์	พูลสวัสดิ์	แทนปลัดจังหวัดปทุมธานี	
๓	ว่าที่ ร.ต.ล้ำ	ปลูกเพชร	แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี	
๔	นายพงษ์เทพ	รุ่งเรือง	พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี	
๕	นางนภชนก	วีระชาติเมธี	แทนพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี	
๖	นางอรัญญา	สมแสง	แทนเกษตรจังหวัดปทุมธานี	
๗	นางเขมรัตน์	รัตนธรรม	แทนอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี	
๘	นางพัทยา	บุญประเสริฐ	แทนคลังจังหวัดปทุมธานี	
๙	นางธนิษฐพร	ภาวิฒนานุสรณ์	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี	
๑๐	นางสาวนฤนาถ	แข็งขัน	แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี	
๑๑	นายสุทัศน์	คงแย้ม	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี	
๑๒	นางสาวเทพรดา	จำปาเทศ	แทนประมงจังหวัดปทุมธานี	
๑๓	นายสุรพงษ์	เป่ากลาง	ประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานี/ ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด	
๑๔	นายอรุณพล	อรุโณรส	แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี	
๑๕	นายทองสุข	สีลิต	ผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาชน	
๑๖	นางสาววรินทร์	ปพนธนต์ถ์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี	
๑๗	นางรัตนาวดี	ครุยทอง	ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี	
๑๘	นางรัชตา	แย้มพุทธคุณ	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี	

ผู้ไม่มาประชุม

๑	นายชาคริต	สุรณัฐกุล	ห้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี
๒	นายสิทธิพล	ภูสมบัติ	กรรมการผู้จัดการบริษัท ประชาารัฐรักสามัคคีปทุมธานีฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นางชนม์สิตา	พุทธชาติ	แทนนายอำเภอคลองหลวง
๒	นายศุภการ	กอบจัญ	แทนนายอำเภอธัญบุรี
๓	นายจิระพัฒน์	ฤทธิเจริญ	แทนนายอำเภอหนองเสือ
๔	นายวุฒิชัย	จันทร์เกาะ	แทนนายอำเภอลำลูกกา
๕	นายชัชชัย	สารคำ	แทนนายอำเภอสามโคก
๖	นางวิภาวิ	นิยมสมิต	แทนนายอำเภอเมืองปทุมธานี
๗	นายธนัช	แสงสุริยา	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี

/ส.ต.ท.หญิง.....

- ๘ ส.ต.ท.หญิง อุไรวรรณ อุทัยนาง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี
- ๙ นายภูมิศักดิ์ ศรีเทพย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี
- ๑๐ นางสาวนวลประภัสสร พลະศิศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
- ๑๑ นางสาวธนวรรณ เขาวรินทร์ พนักงานราชการ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เรื่องก่อนวาระการประชุม

ฝ่ายเลขาฯ

นำเสนอการประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นการประชุมตามงบประมาณที่กรมการพัฒนาชุมชนจัดสรร โดยกำหนดให้มีการประชุม ๔ ครั้ง และครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ โดยมีนายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุม จากนั้นประธานดำเนินการตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ

การประชุมในครั้งนี้ สิ่งสำคัญคืออยากให้ทุกฝ่ายช่วยกันเสนอแนะความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดโดยอยากให้ใช้เวลาให้คุ้มค่าเนื่องจากใน ๑ ปี มีการประชุมเพียง ๔ ครั้ง หากท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือเรื่องอื่นๆ สามารถประสานงาน พูดคุย เสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นสามารถเสนอได้เลย เพื่อนำแนวทางที่เกี่ยวข้องไปดำเนินงานต่อไป การนำเสนอข้อมูลด้านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หลักการสำคัญของการจัดทำแผนมี ๒ ประเด็น ประเด็นแรก แผนงานกับแผนเงินต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกัน ประเด็นที่สอง ต้องมีการเชื่อมโยงแผนโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ มี ๕ เป้าหมายหลัก ๕ ตัวชี้วัด และมี ๑๓ หมุดหมาย ๔ มิติการพัฒนา หากมีเวลาขอให้ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฝ่ายเลขาฯ

ทบทวนคำสั่งจังหวัดปทุมธานี ๒ คำสั่ง ดังนี้

๑) คำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ ๕๕๔๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสานพลังประชารัฐจังหวัดปทุมธานี

๒) คำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ ๑๐๘๒๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดปทุมธานี

พัฒนาการจังหวัดฯ

ในการทำงานมีเป้าหมายคือการสร้างรายได้ให้ชุมชนและประชาชนมีความสุข ซึ่งมี ๓ กลุ่มงาน ได้แก่ การเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยว โดยมี ๕ กระบวนงาน ได้แก่ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้ การตลาด การสื่อสารการรับรู้ เพื่อการยั่งยืน และการบริหารจัดการ

ประธานฯ

เน้นย้ำขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่ง ศึกษาและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะ การค้นหา Best Practice ในพื้นที่เพื่อขยายผล

มติที่ประชุม

รับทราบ